

## วัดสว่างอารมณ์

ตั้งอยู่ที่ ในเมืองอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๔ นามผู้ตั้งวัดและเจ้าอาวาสคนแรกไม่ปรากฏ หากหลักฐานไม่ได้ ทราบแต่เพียงว่า ชาวบ้านสว่างมีความสามัคคีร่วมกันด้วยศรัทธา ไม่ปรากฏว่าใครเป็นหัวหน้าหรือมรรคทายก สถานภาพเดิมวัดสว่างอารมณ์เป็นสำนักสงฆ์ เพราะสถานที่ตั้งเป็นป่าดงพงไพร ชาวบ้านจึงตั้งว่าวัดสว่าง มีป่าไม้ต่างๆ พันธุ์ เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิดเหมาะสมที่จะเป็นที่วิปัสสนาของพระสงฆ์ ทุกวันนี้ที่อุคมสมบูรณด้วยต้นไม้และสัตว์เหล่านั้นได้กลับกลายเป็นตึกรามมาบ้านช่องไปหมด เหตุที่ได้นามต่อท้ายว่า อารมณ์ เพราะญาติท่านพ่อเจ้าอาวาสวัดสว่าง ท่านทำอะไรชอบทำตามอารมณ์ คณะศิษยานุศิษย์ จึงให้นามใหม่เพิ่มขึ้นไปอีกว่า วัดสว่างอารมณ์มาเท่าทุกวันนี้ ขอให้พุทธศาสนิกชนมองว่า อารมณ์ หมายถึง อารมณ์ดี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวิสุคามสีมา เดือนมีนาคม ๒๕๑๕ เป็นพัทธสีมา มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ตามโฉนดเลขที่ ๕๔๘ ออกให้ที่ ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

อาณาเขต

ทิศตะวันออก จดหมู่บ้านราษฎร

ทิศตะวันตก จดถนนชวลาใน

ทิศเหนือ จดถนนสรรพสิทธิ์

ทิศใต้ จดหมู่บ้านราษฎร

ลำดับเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์

1. ญาท่านควน หรืออาจารย์ครูควน ลาลิกขาบทแต่ไม่ทราบว่าเมื่อใด
2. ญาท่านพวย ปภัสสรุ มรณภาพ พ.ศ.๒๔๕๑
3. ญาท่านเพ็ง ปัสสโร ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูวิจิตรพัฒนโกศล
4. พระครูสิริกิจจานุยุต นามเดิมพระมหาสีโน ญาณจารี ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน

ประวัติวัดสว่างอารมณ์ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระมหากัจจายนเถร ตามคำบอกเล่าสืบต่อกัน ไม่ปรากฏว่าใครสร้าง สร้างมาจากที่ใด ไม่ปรากฏหลักฐาน เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๔๐ ชาวประมงคุ้มบ้านบุงกาแซว ในเมืองอุบล ไปหาปลาตามแม่น้ำมูล ได้พบพระมหากัจจายนเถร อยู่ในป่าผักตบชวา เป็นที่มหัศจรรย์ยิ่งนัก คือ พระองค์นี้ไม่จมน้ำ ดูไม่ออกกว่าเป็นเนื้ออะไร จึงนำถวายวัดสว่างอารมณ์ ได้สืบหาตามลำน้ำมูลขึ้นไปจนสุดยอดลำน้ำ ไม่มีผู้ใดยืนยันว่าเป็นเจ้าของจึงนำมาประดิษฐานไว้ที่หอพระกัจจายนเถร เท่าทุกวันนี้ ชาวบ้านถือกันว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญ ของชาวเมืองอุบลราชธานี เป็นประจำทุกปีเมื่อมีบุญมหาชาติทางวัดสว่างอารมณ์จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้และปิดทองขอพรอันเป็นสิริมงคล

จากประวัติการสำรวจวัดอุโบสถของกรมศาสนาพบว่าในเมืองอุบลราชธานี มีสิ่ง  
สำคัญคือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงวัดป่าใหญ่ ( มหาวนาราม ) พระมหากัจจายนเถร วัดสว่างอารมณ์  
และพระแก้วมรกตัม วัดศรีอุบลรัตนาราม

